
“พัฒนาการใชระบบศูนยขอมูลกลางอยางไรใหประสบความสําเร็จ”

โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.*

                           ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
ไดรับเกียรติจากทานผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย นายมงคล สุระสัจจะ 
ไดกรุณาอนุญาตใหสัมภาษณเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในการพัฒนา 
การใชระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ใน
สวนของจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนจังหวัดที่ประสบความสําเร็จเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาการใชระบบศูนยขอมูลกลางฯ ในการบริหาร
จัดการ 

ผวจ.มงคล ไดเลาวา ในยุคกอนการใชระบบศูนยขอมูลกลางฯ ในการวางแผน / นโยบายตาง ๆ ขอมูลที่
ใชประกอบการตัดสินใจ ไมไดมีการรวบรวมอยางเปนระบบ  กระจัดกระจายตามสวนราชการ ขาดความเปนเอกภาพ 
เมื่อมีระบบศูนยขอมูลกลางฯ ทําใหมีขอมูลที่ครบถวน สมบูรณถูกตอง สามารถนํามาประกอบการวางแผน และ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วกวาเดิม และสอดคลองตอการบริหารราชการแนวใหมที่เนนความสะดวก 
รวดเร็ว คุมคา ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว เปดเผย โปรงใส  ทานไดเลาตอวา ทานไดกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาการใชระบบศูนยขอมูลกลางฯ ดังนี้ 

๑. สงเสริม / ผลักดันใหทุกสวนราชการในจังหวัดมีการนําเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในการ
ปฏิบัติงานใหมากที่สุด

๒. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลในระบบศูนยขอมูลกลางฯ ใหเปนที่รูจักในจังหวัด
ใหมากขึ้น

๓. สงเสริม / สนับสนุนใหมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบศูนยขอมูลกลางฯ
๔. สงเสริม / สนับสนุนใหมีการจัดการฝกอบรมบุคลากรในจังหวัดใหไดรับความรูเกี่ยวกับระบบศูนย

ขอมูลกลางฯ
ตอขอซักถามที่วา “ทานคิดวาเพราะเหตุผลใดจังหวัดบุรีรัมยจึงไดรับรางวัล “จังหวัดที่มีการนําเขา

ขอมูลในศูนยขอมูลกลางฯ ไดอยางครบถวนสมบูรณมากที่สุด” เปนอันดับที่ ๓ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑” นั้น 
ทานไดใหความเห็นวา เนื่องจาก

 จังหวัดจัดการอบรม สัมมนาใหความรูเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบศูนยขอมูลกลางฯ แกหนวยงาน
ที่รับผิดชอบรายการขอมูลทุกป เพื่อ

                                                
* ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย นายมงคล สุระสัจจะ โดย นายกฤษ มันทรานนท, นางบุษราคัม หวังศิริจิตร 
และนางสาววิไลภรณ ศรีไพศาล เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  

บทสรุปการสัมภาษณ
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย นายมงคล สุระ
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 ชี้แจงทําความเขาใจ ใหความรูใหม ๆ เกี่ยวกับระบบใหหนวยงานตางๆ ทราบขอมูล
 ใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการนําขอมูลเขาระบบ
 รับฟงปญหา อุปสรรคในการบันทึก / ปรับปรุงขอมูลในระบบของแตละหนวยงาน
 รับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานตอไป

 จังหวัดไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบรายการขอมูลแตละหนวยเปนอยางดี
 จังหวัดมีการติดตามเกี่ยวกับการนําขอมูล / การปรับปรุงขอมูลในระบบศูนยขอมูลกลางฯ อยาง

ตอเนื่อง

ถึงแมวาจังหวัดบุรีรัมยจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาการใชระบบศูนยขอมูลกลางฯ แตทาน ผจว.
มงคล เลาใหฟงวา จังหวัดบุรีรัมยไดประสบปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินงานเชนกัน โดยทานไดสรุปให
เห็นอยางชัดเจนในแตละดาน ดังนี้

๑. ดานนโยบาย
 นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนบอย ทําใหขอมูลในระบบศูนยขอมูลกลางฯ ไมทันสมัยเทาที่ควร
 ผูบริหารจังหวัดเปลี่ยนบอย ทําใหการผลักดันนโยบายดาน IT ของจังหวัดไรทิศทาง

๒. ดานงบประมาณ
 งบประมาณที่สนับสนุนจังหวัดมีนอย

๓. ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี
 จังหวัดยังขาดเครื่องมือและอุปกรณในการฝกอบรมแกเจาหนาที่ หรือขาราชการ

ผูรับผิดชอบฐานขอมูล
๔. ดานบุคลากร

 ความรวมมือของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล : เนื่องจากเจาหนาที่ของแตละหนวยงานมีงาน
ประจําของตนเองลนมืออยูแลว ดังนั้นหากขอมูลที่ตองการนําเขามีจํานวนมาก เจาหนาที่จึง
ขาดกําลังในการนําขอมูลเขาเพราะระบบสามารถนําขอมูลไดเพียงครั้งละ 1 record

๕. ดานระบบ / อุปกรณ / เทคนิค
 จังหวัดไมสามารถใชงาน Server ที่ตั้งอยูที่จังหวัดไดเต็มที่ เนื่องจาก Server ดังกลาวสามารถ

ใชงานไดเฉพาะระบบ Intranet ซึ่งทําใหเกิดขอจํากัดในการนําขอมูลเขา เนื่องจากหนวยงาน
สวนใหญที่รับผิดชอบขอมูลไมไดใชเครือขายมหาดไทย จึงไมสามารถนําขอมูลเขาได 
จําเปนตองใช Server  ของสวนกลางเทานั้น

กอนจะสิ้นสุดการสัมภาษณ ทานไดกรุณาใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานพัฒนาการใชระบบศูนย
ขอมูลกลางฯ วา กรณีที่รายการขอมูลใด ๆ ในระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ตรงกับขอมูลซึ่งมีการจัดเก็บ
ในฐานขอมูลอยูแลวในระดับกระทรวง / กรม  นาจะขอความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางกรม / กระทรวง
มากกวาที่จะใหเจาหนาที่ระดับจังหวัดกรอกขอมูล ซึ่งถือเปนการทํางานซ้ําซอน นอกจากนี้ ทานยังมีความคิดเห็นวา 
เพื่อใหสามารถใชงาน Server ที่ตั้งอยูที่จังหวัดไดเต็มที่ควรเปลี่ยนจาก Intranet เปน Internet ทั้งนี้จะสามารถลดภาระ
ใหแก Server ของสวนกลางไดอีกดวย
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย นาย
มงคล สุระสัจจะ ที่ไดกรุณาสละเวลามาใหสัมภาษณ  และเราเชื่อวา ผูที่มีเจตจํานงในการพัฒนาการใชประโยชนจาก
ศูนยขอมูลกลางฯ จะไดแนวทางในการดําเนินการจากบทสรุปการสัมภาษณในครั้งนี้ 
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 “พัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


                           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมงคล สุระสัจจะ ได้กรุณาอนุญาตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการพัฒนา การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ในการบริหารจัดการ 

ผวจ.มงคล ได้เล่าว่า ในยุคก่อนการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ในการวางแผน / นโยบายต่าง ๆ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ได้มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ  กระจัดกระจายตามส่วนราชการ ขาดความเป็นเอกภาพ เมื่อมีระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ทำให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนำมาประกอบการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม และสอดคล้องต่อการบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เปิดเผย โปร่งใส  ท่านได้เล่าต่อว่า ท่านได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ดังนี้ 

1. ส่งเสริม / ผลักดันให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดมีการนำเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด

2. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดให้มากขึ้น

3. ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ

4. ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรในจังหวัดให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ

ต่อข้อซักถามที่ว่า “ท่านคิดว่าเพราะเหตุผลใดจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้รับรางวัล “จังหวัดที่มีการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางฯ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด” เป็นอันดับที่ ๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑” นั้น ท่านได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก

· จังหวัดจัดการอบรม สัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบรายการข้อมูลทุกปี เพื่อ

· ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบให้หน่วยงานต่างๆ ทราบข้อมูล

· ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าระบบ

· รับฟังปัญหา อุปสรรคในการบันทึก / ปรับปรุงข้อมูลในระบบของแต่ละหน่วยงาน

· รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานต่อไป

· จังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบรายการข้อมูลแต่ละหน่วยเป็นอย่างดี

· จังหวัดมีการติดตามเกี่ยวกับการนำข้อมูล / การปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ แต่ท่าน ผจว.มงคล เล่าให้ฟังว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสบปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานเช่นกัน โดยท่านได้สรุปให้เห็นอย่างชัดเจนในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านนโยบาย

· นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนบ่อย ทำให้ข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ไม่ทันสมัยเท่าที่ควร

· ผู้บริหารจังหวัดเปลี่ยนบ่อย ทำให้การผลักดันนโยบายด้าน IT ของจังหวัดไร้ทิศทาง

2. ด้านงบประมาณ

· งบประมาณที่สนับสนุนจังหวัดมีน้อย

3. ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี

· จังหวัดยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล

4. ด้านบุคลากร

· ความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีงานประจำของตนเองล้นมืออยู่แล้ว ดังนั้นหากข้อมูลที่ต้องการนำเข้ามีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงขาดกำลังในการนำข้อมูลเข้าเพราะระบบสามารถนำข้อมูลได้เพียงครั้งละ 1 record


5. ด้านระบบ / อุปกรณ์ / เทคนิค

· จังหวัดไม่สามารถใช้งาน Server ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดได้เต็มที่ เนื่องจาก Server ดังกล่าวสามารถใช้งานได้เฉพาะระบบ Intranet ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำข้อมูลเข้า เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบข้อมูลไม่ได้ใช้เครือข่ายมหาดไทย จึงไม่สามารถนำข้อมูลเข้าได้ จำเป็นต้องใช้ Server  ของส่วนกลางเท่านั้น

ก่อนจะสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ว่า กรณีที่รายการข้อมูลใด ๆ ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย ตรงกับข้อมูลซึ่งมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลอยู่แล้วในระดับกระทรวง / กรม  น่าจะขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกรม / กระทรวงมากกว่าที่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกรอกข้อมูล ซึ่งถือเป็นการทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ท่านยังมีความคิดเห็นว่า เพื่อให้สามารถใช้งาน Server ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดได้เต็มที่ควรเปลี่ยนจาก Intranet เป็น Internet ทั้งนี้จะสามารถลดภาระให้แก่ Server ของส่วนกลางได้อีกด้วย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมงคล สุระสัจจะ ที่ได้กรุณาสละเวลามาให้สัมภาษณ์  และเราเชื่อว่า ผู้ที่มีเจตจำนงในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลกลางฯ จะได้แนวทางในการดำเนินการจากบทสรุปการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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บทสรุปการสัมภาษณ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมงคล สุระสัจจะ








� ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมงคล สุระสัจจะ โดย นายกฤษ มันทรานนท์, นางบุษราคัม หวังศิริจิตร และนางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  





